

สำเนา

พระราชโอรส

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

วันจันทร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ (ภาคเช้า)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหงประจำปีนี้ ข้าพเจ้ายินดีที่ได้ทราบรายงานว่ากิจการต่างๆ ด้าน ของมหาวิทยาลัยเจริญก้าวหน้ามาด้วยดี เป็นที่น่าพอใจ ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตทุกๆ คนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จในการศึกษา

ปีนี้ข้าพเจ้าตั้งใจว่าจะเชิญพุทธศาสนสุภาษิต ซึ่งคัดเลือกมา ๑๖ หัวข้อ มาอธิบายความ แก่ท่านทั้งหลาย เพื่อนำไปพิจารณาใช้เป็นแนวทางดำเนินชีวิต ให้มีความสุขความเจริญและมีคุณค่า จะอธิบายพุทธศาสนสุภาษิตครั้งละหัวข้อติดต่อกัน ๑๖ ครั้ง จึงต้องขอให้แต่ละคนติดตามกันเองให้ครบ วันนี้ จะกล่าวถึงหัวข้อที่หนึ่ง คือ ตนแลเป็นที่พึ่งของตน

พุทธสุภาษิตข้อนี้ ตรงกับคติของมหาวิทยาลัยของท่าน ท่านทั้งหลายคงทราบความหมายคืออยู่ดังนั้น จึงจะอธิบายเพียงให้เห็นว่า ทำไมจึงต้องพึ่งตนเอง กับให้เห็นว่าการพึ่งตนเองมีคุณค่าอย่างไร ทุกคนจำเป็นต้องพึ่งตนเอง มิฉะนั้นจะไม่อาจทำความสำเร็จแก่ตนได้เลย ไม่ว่าในเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็ก ดูง่ายๆ อย่างการที่บัณฑิตเรียนสำเร็จมานี้ก็เพราะพึ่งตนเอง คือเรียนเอง สอบเอง ด้วยกำลังสติปัญญาและความสามารถของตน ครูบาอาจารย์ก็ดี มิตรสหายก็ดี เป็นแต่ผู้แนะนำสั่งสอนและสนับสนุน ซึ่งถึงแม้จะสอนจะสนับสนุนดีเพียงใด แต่หากตัวเองไม่รับรู้รับฟัง คือไม่ช่วยตัวเองด้วย ก็ไม่มีวันเรียนสำเร็จได้ ต่อไปข้างหน้าก็เช่นเดียวกัน ท่านจะไปทำการทำงานก่อร่างสร้างตัวสร้างความสำเร็จให้แก่ตน แต่ครอบครัว แก่ส่วนรวม ก็ต้องชวนช่วยพึ่งตนเองยิ่งกว่าจะพึ่งพึ่งผู้ใด ขอให้คิดว่าทุกคนเขามีภาระรับผิดชอบของเขาอยู่ ไม่มีใครเขาจะมาทำให้เราแทนตัวเราเองได้ อย่างดีเขาก็มีน้ำใจช่วยเหลือเราบ้างเพราะเขาเห็นว่าเรามีความชวนช่วยที่จะพึ่งตนเอง จึงอยากจะทำให้ทุกคนระลึกและจดจำไว้อย่าให้ขาดว่า การพึ่งตนเองเป็นปัจจัยสำคัญที่เกื้อกูลให้ประสบความสำเร็จ ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นเครื่องส่งเสริมให้ความสำเร็จนั้นสมบูรณ์ขึ้น คนที่หวังพึ่งผู้อื่นยิ่งกว่าตน มิแต่จะต้องเสียเวลา เสียงาน เสียหาย และเสียคนไปในที่สุด

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่เข้มแข็งสมบูรณ์ ด้วยกำลังกาย กำลังใจ กำลังสติและปัญญา เพื่อสามารถปฏิบัติหน้าที่การทำงานช่วยตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จ พร้อมทั้งความเจริญมั่นคงในชีวิต และขอให้ทุกๆ ท่านที่มาชุมนุมพร้อมกันในวันนี้ มีความผาสุกสวัสดิ์โดยทั่วกัน